

Số: 05 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở lọc hóa dầu hiện nay tại Khu kinh tế Dung Quất thành Trung tâm Lọc Hóa dầu quốc gia**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>2116</i> .....
ĐẾN	Ngày: <i>16.01.17</i>
	Chuyên:..... <i>Quản</i> .....

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

20 năm xây dựng và phát triển, KKT Dung Quất - mô hình KKT đầu tiên của cả nước đã vững vàng đi đầu trong thu hút đầu tư với những dự án quy mô, hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và từng bước trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và được xác định là một trong 8 nhóm KKT ven biển trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, từ năm 2006 - 2010 là giai đoạn “bùng nổ” đầu tư với hàng loạt các dự án đăng ký và triển khai đầu tư, trong đó có một số dự án then chốt như: Nhà máy lọc dầu, Nhà máy đóng tàu, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan và nhiều dự án lớn khác, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Hiện nay, KKT Dung Quất đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng (diện tích khoảng 45.000 ha), đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đáp ứng yêu cầu cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế sự phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện hiện có, chưa có bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; việc tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp còn chậm.

Để tiếp tục đầu tư phát triển KKT Dung Quất giữ vững vai trò hạt nhân, động lực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở lọc hóa dầu hiện nay tại Khu kinh tế Dung Quất thành Trung tâm Lọc Hóa dầu quốc gia, với các nội dung chính sau đây:

**I. Điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển công nghiệp lọc hóa dầu hiện nay tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm Lọc Hóa dầu Quốc gia**

**1. Cơ sở vật chất hiện có về phát triển công nghiệp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Dung Quất**

Trên cơ sở lợi thế Cảng biển nước sâu và Chiến lược phân bổ lực lượng sản xuất theo địa bàn lãnh thổ; Đảng và Nhà nước đã quyết định chọn Dung

Quất là địa điểm xây dựng Nhà máy Lọc dầu (NMLD) đầu tiên của Việt Nam, công suất 6,5 triệu tấn/năm, vốn đầu tư khoảng 03 tỷ USD. Dự án đã vận hành vào tháng 2 năm 2009. Hiện nay, Chính phủ đang giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai Dự án Nâng cấp, Mở rộng NMLD Dung Quất từ 6,5 triệu tấn hiện nay lên 8,5 triệu tấn vận hành vào năm 2021. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang hoàn tất khâu Thiết kế tổng thể, dự kiến tháng 6 năm 2017 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

Mặt khác, với công nghệ chuyển từ dầu ngọt Bạch Hổ sang sử dụng nguyên liệu dầu chua tại NMLD Dung Quất sẽ kéo theo hình thành Tổ hợp Hóa dầu – Hóa chất và Hóa khí (sử dụng nguồn khí dầu mỏ tích hợp từ mỏ khí Cá Voi Xanh ngoài khơi vùng biển Quảng Nam – Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, tại Khu kinh tế Dung Quất đã hình thành một lực lượng sản xuất với 130 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 8,3 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 05 tỷ USD. Và trong những năm qua, Khu kinh tế Dung Quất đóng góp khoảng 80 – 85% nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

## **2. Cảng biển nước sâu Dung Quất I và II**

Các dự án công nghiệp nặng, các dự án qui mô lớn sử dụng nguyên liệu nhập khẩu đều cần sử dụng cảng biển nước sâu và thực tế đã chứng minh ở những địa điểm không thuận lợi, chi phí đầu tư hạ tầng cảng biển và hạ tầng đối ngoại có thể lên đến hàng tỷ đô la.

Tại Khu kinh tế Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mở rộng khu kinh tế này từ 10.300 ha lên 45.332 ha, trọng tâm là Quy hoạch KCN Năng và Cảng nước sâu Dung Quất II, trong đó có Quy hoạch địa điểm để phát triển tiếp dự án lọc hóa dầu gắn với Cảng nước sâu Dung Quất II.

Theo các tiêu chí được xác định trong Đề án Quy hoạch địa điểm các tổ hợp lọc dầu hoá dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (cảng nước sâu cho tàu 250 – 300 ngàn tấn và gấn bờ, mặt bằng rộng rãi, thuận lợi; hạ tầng, tiện ích có sẵn...) và NMLD đang vận hành thì địa điểm Dung Quất là một trong những địa điểm có nhiều ưu điểm thuận lợi nhất ở nước ta hiện nay.

## **3. Hệ thống hạ tầng, tiện ích và nguồn nhân lực đang có**

Kể từ khi thành lập đến nay, hệ thống hạ tầng, tiện ích trong Khu kinh tế Dung Quất đã được đầu tư khá cơ bản và đồng bộ với tổng vốn đầu tư khoảng 5000 tỷ đồng, bao gồm các tuyến giao thông trục chính (hơn 200 km), 13 bến cảng và đê chắn sóng, Khu đô thị mới Vạn Tường, các công trình hạ tầng, tiện ích xã hội bên trong khu đô thị này và 21 khu tái định cư.

Bên cạnh đó, cùng với nguồn nhân lực đang có tại liên hợp lọc hóa dầu Dung Quất sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển tiếp một tổ hợp lọc hóa dầu thứ hai tại đây. Điều này sẽ góp phần để dự án lọc hóa dầu tiếp theo giảm xuất đầu tư cũng như giảm đáng kể thời gian xây dựng.

## **II. Định hướng và kiến nghị xây dựng, phát triển Trung tâm Lọc Hóa dầu quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất**

## **1. Phát triển Tổ hợp Công nghiệp Lọc - Hóa dầu hiện nay**

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất hiện nay lên công suất chế biến 8,5 triệu tấn/năm từ nguyên liệu dầu chua chủ yếu nhập khẩu để đến năm 2021 đưa vào vận hành cũng như tiếp tục triển khai đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư các dự án hóa dầu, hóa chất từ các sản phẩm phụ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất để hình thành Tổ hợp Lọc - Hóa dầu, Hóa chất. Bên cạnh đó, hoàn thành Quy hoạch tuyến ống dẫn khí từ Nhà máy xử lý khí của Tập đoàn Exxon Mobil đến cung cấp cho NMLD Dung Quất và cho Cụm Công nghiệp Hóa dầu - Hóa chất và cho các hộ tiêu thụ khác để phát triển các dự án hóa khí và khí đốt.

Dự kiến tổng vốn đầu tư của Dự án NMLD sau khi mở rộng là 4,82 tỷ USD và số vốn dự kiến hàng tỷ USD của cụm công nghiệp hóa dầu, hóa chất thì tổng vốn đầu tư của Tổ hợp Công nghiệp Lọc Hóa dầu Dung Quất khoảng 6 - 7 tỷ USD. Như vậy, công nghiệp lọc hóa dầu, hóa khí tại KKT Dung Quất tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, là hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi.

## **2. Quy hoạch, đầu tư hoặc thu hút đầu tư các dự án phụ trợ khác để đồng bộ hóa Trung tâm Lọc hóa dầu quốc gia**

Xây dựng tổng kho dự trữ xăng dầu quốc gia, kho dự trữ thương mại gắn với nâng cấp cảng nhập và cảng xuất theo Quy hoạch đã được duyệt.

Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Dầu khí hoặc Khoa Dầu khí trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc Trường Đại học Công nghiệp TP HCM tại Quảng Ngãi. Quy hoạch xây dựng Viện hoặc Phân Viện nghiên cứu Dầu khí để đảm bảo đồng bộ từ khâu sản xuất, nghiên cứu, đào tạo phục vụ cho các dự án trọng tâm của ngành dầu khí Việt Nam.

Phát triển các loại hình dịch vụ dầu khí; thành lập Trung tâm phòng chống sự cố tràn dầu và Trung tâm an toàn dầu khí khu vực tại Khu kinh tế Dung Quất...

## **3. Đưa vào Quy hoạch ngành để thu hút đầu tư Hình thành và phát triển tiếp Cụm công nghiệp lọc hóa dầu thứ II**

Cụm Công nghiệp này được hình thành tại KCN nặng Dung Quất II (sâu 24 - 30 m), bao gồm:

- Quy hoạch Tổ hợp công nghiệp lọc hóa dầu với quỹ đất khoảng 1.000 ha gắn với quy hoạch hệ thống cảng dầu khí có diện tích mặt nước cảng khoảng 1000 ha, đáp ứng cho qui mô NMLD khoảng 10 - 15 triệu tấn/năm và tổ hợp hóa dầu (40 - 45 nhà máy).

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung đáp ứng đến hàng rào khu đất; đầu tư hệ thống hạ tầng cảng biển tương ứng (chủ yếu là đê chắn sóng).

- Kêu gọi đầu tư tổng kho trung chuyển quốc tế, khu hậu cần cảng, đội tàu dầu quốc gia, căn cứ dịch vụ dầu khí.

## **4. Huy động và tập trung nguồn lực**

Kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện về cơ chế tài chính, bao gồm cơ chế cấp vốn từ nguồn nộp ngân sách hàng năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cơ chế bảo lãnh vốn vay để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển Cụm Công nghiệp lọc hóa dầu I một cách đồng bộ và toàn diện cũng như ban hành cơ chế, cho phép sử dụng vốn ngân sách để hỗ trợ về đền bù tạo quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng, tiện ích thiết yếu cho Cụm Công nghiệp lọc hóa dầu II nhằm tạo động lực trong thu hút các dự án lọc hóa dầu.

Đối với Cụm Công nghiệp lọc hóa dầu II, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động liên doanh, liên kết để thu hút vốn đầu tư; phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi trong việc thu hút, xúc tiến đầu tư trên cơ sở Danh mục gọi vốn quốc gia và phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

### **5. Mở rộng quan hệ quốc tế và tăng cường thu hút đầu tư**

Thông qua môi quan hệ quốc tế, kiến nghị Chính phủ tập trung kêu gọi các Tập đoàn Dầu khí quốc tế, các quốc gia mạnh về Dầu khí đầu tư hoặc hợp tác đầu tư vào Trung tâm Lọc hóa dầu quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và tháo gỡ các khó khăn thuộc tầm quốc gia đối với việc đầu tư, triển khai dự án đầu tư vào Trung tâm này. Các Hội nghị xúc tiến đầu tư theo Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia nên quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư vào ngành lọc hóa dầu, trong đó có Trung tâm Lọc Hóa dầu quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tăng cường xúc tiến đầu tư các dự án lọc hóa dầu vào trung tâm này; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để kêu gọi đầu tư và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Dung Quất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở lọc hóa dầu hiện nay tại Khu kinh tế Dung Quất thành Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia như đã trình bày nêu trên.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong13)



**Trần Ngọc Cảnh**